

KẾ HOẠCH

CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24/02/2021 của

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh (*ghi tắt là Kết luận số 08-KL/TU và Cuộc vận động*), Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện về chủ trương triển khai Cuộc vận động.

- Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, loại bỏ dần những phong tục, tập quán lạc hậu, biết cách tổ chức lao động sản xuất, làm cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo bền vững, đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo của huyện; góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc huyện nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện Kết luận số 08-KL/TU và Cuộc vận động phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ của các cấp ủy Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân với các giải pháp đồng bộ, toàn diện, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của huyện.

- Việc triển khai Kết luận số 08-KL/TU và Cuộc vận động cần phải đi sâu, bám sát cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiến hành thường xuyên, liên tục, từng giai đoạn, có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, bổ sung nội dung, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU

1. Hằng năm, 100% xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện ban hành kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện Cuộc vận động. 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện được tuyên truyền, phổ biến về nội dung Cuộc vận động; 100% xã, thị trấn thực hiện lồng ghép Cuộc vận động với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”...

2. Đến năm 2025, có từ 75% trở lên hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

3. Đến năm 2025, có từ 45% trở lên hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để nuôi, trồng, biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn tái đầu tư sản xuất.

4. Đến năm 2025, trên 30% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện (có mức thu nhập cao hơn mức thu nhập trung bình của người dân tộc thiểu số trong huyện, có mô hình sản xuất ổn định, nhà ở kiên cố và một số vật dụng thiết yếu như ti vi, xe gắn máy...); trên 30% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn huyện. Hằng năm, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 6%.

5. Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng hoặc duy trì từ 01 đến 03 mô hình thực hiện Cuộc vận động; Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp xây dựng hoặc duy trì ít nhất 01 mô hình thực hiện Cuộc vận động/đơn vị.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt về chủ trương triển khai Cuộc vận động trên địa bàn huyện theo Kết luận số 08-KL/TU trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo hiểu rõ mục đích, ý nghĩa Cuộc vận động, từ đó thực hiện tốt các nội dung Cuộc vận động. Đưa tin về các gương điển hình những nếp nghĩ, cách làm hay, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động tại các đơn vị, địa phương.

Xây dựng sở tay tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “*Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững*” trên địa bàn huyện.

* Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan tham mưu triển khai thực hiện.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy, nhất là các lĩnh vực: đất đai, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới... đối với hộ nghèo, đối tượng chính sách, người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung tuyên truyền, vận động giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh tổ chức thực hiện nội dung Sổ tay tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động bằng nhiều biện pháp và cách làm mới, hiệu quả. Trong đó, tập trung tuyên truyền lồng ghép triển khai Cuộc vận động với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác của các cấp ngành phát động, nhất là Phong trào “Kon Rẫy chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Huy động các nguồn lực trong xã hội, giúp đỡ hộ nghèo và hộ cận nghèo; sử dụng có hiệu quả nguồn lực của gia đình, các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gắn với việc triển khai thực hiện các mô hình. Tập trung huy động các nguồn lực trong dân gắn với các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương đồng bào dân tộc thiểu số điển hình trong lao động sản xuất nhằm thay đổi nhận thức, nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người dân học nghề, tạo việc làm, phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống của người đồng bào dân tộc thiểu số. Hướng dẫn hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn đầu tư tái sản xuất, xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu; chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao gắn với Đề án mỗi xã một sản phẩm, đảm bảo phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và nhu cầu của thị trường.

** UBND huyện chủ trì phối hợp với UBMTTQVN, các đoàn thể huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện.*

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động. Đồng thời, chú trọng phổ biến, hướng dẫn đoàn viên, hội viên là người đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; huy động học sinh đến trường, duy trì sỹ số, nâng cao chất lượng dạy và học; phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Hàng năm, cấp huyện xây dựng hoặc duy trì từ 01 đến 03 mô hình thực hiện Cuộc vận động; cấp xã, thị trấn phối hợp xây dựng hoặc duy trì ít nhất 01 mô hình/01 xã, thị trấn thực hiện Cuộc vận động.

- Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, các cá nhân tiêu biểu, người uy tín trong cộng đồng ... ở cơ sở, khu dân cư; các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất; thực sự là lực lượng xung kích, đầu tàu trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động.

** Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện phối hợp với các cơ quan liên quan và Đảng ủy các xã, thị trấn triển khai thực hiện thường xuyên.*

3. Tổ chức khảo sát, đánh giá đặc điểm tình hình, nếp nghĩ, cách làm, tình hình kinh tế và nguyên nhân tình trạng nghèo, lạc hậu của người đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn trên địa bàn huyện, nhất là các thôn đặc biệt khó khăn để xây dựng nội dung, kế hoạch, giải pháp cụ thể giúp đỡ phù hợp với điều kiện của cơ sở và từng hộ gia đình.

Lựa chọn một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu để tập trung hướng dẫn, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình (xây dựng mô hình hỗ trợ). Trên cơ sở đó, nhân rộng và sử dụng các hộ trên phục vụ công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

** Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo; UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn, các cơ quan kết nghĩa theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện.*

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy... về hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh về xây dựng các mô hình điểm phát triển kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

** UBND huyện chủ trì phối hợp với UBMTTQVN, các đoàn thể huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn triển khai thực hiện thường xuyên.*

5. Tổ chức các hoạt động thăm quan, học tập kinh nghiệm trong triển khai Cuộc vận động giữa các địa phương, cơ sở, các điển hình tiên tiến nhằm nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động.

** UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện.*

6. Tổ chức tập huấn và ký kết thi đua giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động theo hướng dẫn của ngành cấp trên.

** Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Đảng ủy các xã, thị trấn triển khai thực hiện.*

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. **Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, các TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị có liên quan:** Căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình, xây dựng kế hoạch cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức quán triệt, triển khai lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện triển khai thực hiện Cuộc vận động phù hợp, hiệu quả. Trong đó, mỗi đơn vị lựa chọn một số thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền và đăng ký một mô hình làm điểm.

Đồng thời, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo (qua Ban Dân vận Huyện ủy) theo yêu cầu.

2. Ủy ban nhân dân huyện

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch này kịp thời. Quan tâm bố trí kinh phí và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động.

3. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện:

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động trên địa bàn huyện. Căn cứ Kế hoạch này và Chương trình số 01-CTr/ĐĐMT, ngày 25/02/2021 của Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về “triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 – 2025”, triển khai xây dựng Chương trình của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và báo cáo, trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến.

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và các phòng, ban, ngành liên quan xây dựng, ký kết chương trình (kế hoạch, quy chế...) phối hợp triển khai thực hiện Cuộc vận động.

- Hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn.

4. Đảng ủy các xã, thị trấn: Xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã để triển khai thực hiện Cuộc vận động.

5. Ban Dân vận Huyện: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo tham mưu xây dựng Đề án triển khai Cuộc vận động.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; hàng năm báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy và tham mưu sơ kết, tổng kết theo quy định.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c),
- UBMTTQVN tỉnh,
- UBND huyện,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc HU,
- Các đ/c UV BCH Đảng bộ huyện,
- Các TCCS Đảng trực thuộc HU,
- Mặt trận và các đoàn thể huyện,
- Lưu VT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



Đinh Thị Mỹ Hào

